



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๖๐

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๙ บ้านแห่ ตำบลนาเลิง
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
วงเงินงบประมาณ ๔,๙๓๐,๘๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๙ บ้านแห่ ตำบลนาเลิง ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วงเงินงบประมาณ
๔,๙๓๐,๘๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณราคากลาง ๔,๙๓๐,๘๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสน-สามหมื่นแปด-ร้อยบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น
ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า วงเงินไม่น้อยกว่า -๒,๔๖๕,๔๐๐- บาท (สองล้านสี่แสนหก-
หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายการชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
และไม่ใช่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง.....

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้สนใจที่จะประมูลงานจ้างดูสถานที่ก่อสร้างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. และฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยให้ผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างมาด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาแทนก็ได้ และถือว่าท่านทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นดีแล้ว และจะนำปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาอ้างให้พ้นจากความผิดไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ)

กำหนดวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เคาะราคาแบบปิดราคา) ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๔๕ น. ถึง ๑๑.๑๕ น.

ผู้สนใจติดต่อ ขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.naleng.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๕๕-๑๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ในราคาชุดละ -๗,๐๐๐- บาท

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลฯ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕ วงเงิน -๒๕๖,๕๔๐- บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๕ (๑) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้ายจนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยื่นราคา กรณีหลักประกันของเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือถูกหักค่าธรรมเนียม การเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

หมายเหตุ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อาศัยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถยกเลิกการจัดหาได้โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ถือว่าผู้ซื้อแบบรวมถึงผู้เข้าร่วมเสนอราคา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิในการเข้าร่วมเสนอราคาทราบ และยอมรับในเงื่อนไข ตามประกาศนี้แล้ว ผู้ซื้อแบบรวมถึงผู้เข้าร่วมเสนอราคา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิในการเข้าร่วมเสนอราคา จะไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ตาม โดยจะเรียกเอาจากทาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง มิได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ กลางบุรีรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง